



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
“แนวทางการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการ
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กับ

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)

เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนป้วย อี้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้รับมอบอำนาจ ช่วงจาก นายอาทิตย์ วุฒิกะโรประธานกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หนังสือมอบอำนาจช่วง ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันที่ ๒/๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “สพว.” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงกันดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “สพว.” ในการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย

๑.๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “สพว.” ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศ คู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

๒. ขอบเขตความร่วมมือ

๒.๑ ร่วมมือในการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้งานวิจัยและพัฒนาการทางด้านวิชาการ ส่งเสริมสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.๒ ร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากงานบริการด้านการค้าตลอดจนงานบริการอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการอยู่ให้มากยิ่งขึ้น

๒.๓ ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของ “มหาวิทยาลัย” และ “สพว.” ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านสื่อต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน

๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนา งานวิจัยของแต่ละกลุ่มสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.๕ ให้ความร่วมมือในการเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของ “มหาวิทยาลัย” และ “สพว.” ร่วมเป็นวิทยากร หรือให้บริการคำปรึกษาแนะนำในการจัดงานต่างๆ ที่จัดขึ้นจากทั้งสองหน่วยงาน

ทั้งนี้ ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๕ หน่วยงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะจัดทำเป็นข้อตกลงโครงการย่อยเป็นหนังสือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยหน่วยงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ งบประมาณ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงโครงการย่อยเป็นรายการแนบไป

๓. ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันเป็นต้นไป โดยจะมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต้องลงนามใหม่ในข้อตกลงที่ขยายออกไปทุกระยะให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนก่อนสิ้นระยะเวลา อนึ่ง หากหน่วยงานใดประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ ให้หน่วยงานนั้นมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ไปยังอีกฝ่ายและการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ ไม่มีผลให้ต้องยกเลิกกิจกรรมความร่วมมือที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เว้นแต่ทั้งสองหน่วยงานจะตกลงกันเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น

๔. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นของหน่วยงานใด และหน่วยงานนั้นได้นำมาใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ย่อมเป็นของหน่วยงานนั้น

สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงของหน่วยงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นรายการแนบไป

๕. สารระสำคัญอื่นๆ

ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการดำเนินงานร่วมกันที่ใช้ในขณะนี้ สำหรับข้อตกลงที่จะตกลงกันในภายหน้าระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “สพว.” จะได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน โดยให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของหลักการในข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ และสอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของแต่ละฝ่าย ข้อตกลงฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย ในกรณีดังกล่าวให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นจำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(นายปริญญา มากลิ่น)

พยาน

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



(นายสุวรรณชัย โลหะวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(นางสาวอาภาพรรณ ชานานิยม)

พยาน